

Số: /TB-CTHADS

Yên Bái, ngày tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Cục trưởng Trần Văn Tường Tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý III năm 2024

Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái, sáng ngày 15/7/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự (THADS) theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) quý III năm 2024. Đồng chí Trần Văn Tường, Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc Cục; Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Sau khi nghe Báo cáo đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính quý III năm 2024, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2024; các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Trần Văn Tường kết luận như sau:

#### I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2024

1. 9 tháng năm 2024, trong bối cảnh số việc, số tiền phải thi hành án đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 7,84% về việc; 22,39% về tiền), các cơ quan THADS đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp linh hoạt để tổ chức thi hành án phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án lũy kế toàn tỉnh đạt 72,56% về việc; 36,61% về tiền. Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, các mặt công tác khác đều được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương giao.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS, theo dõi THAHC quý III năm 2024 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

Một số đơn vị kết quả thi hành án về tiền tỷ lệ đạt thấp như (Chi cục Yên Bình, Văn Yên, Thị xã Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải). Ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ của một số công chức, Chấp hành viên, kể cả lãnh đạo quản lý đơn vị, trong đó có Thủ trưởng đơn vị còn hạn chế chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả án tín dụng, ngân hàng chưa cao; một số vụ việc có điều kiện thi hành nhưng việc tổ chức thi hành án còn chậm. Công tác tự kiểm tra còn mang tính hình thức, chưa phát huy được hiệu quả; một số hồ sơ có thiếu sót, vi phạm đã được kết luận qua công tác kiểm tra nhưng chưa được khắc phục. Công tác thống kê vẫn có đơn vị vẫn thường xuyên xảy ra sai sót ảnh hưởng đến việc tổng hợp chung của Cục (Chi cục Trấn Yên). Vẫn còn đơn vị tập thể lãnh đạo thiếu đoàn

kết, chưa tìm ra giải pháp để chỉ đạo tổ chức thi hành đối với những vụ việc có điều kiện thi hành. Công tác tham mưu của một số phòng chuyên môn thuộc Cục chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng và yêu cầu đặt ra.

## **II. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024**

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

### **1. Về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành**

Các đ/c Lãnh đạo Cục tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt hơn nữa đối với các Chi cục được giao phụ trách; chỉ đạo kiểm soát tốt tình hình của cơ quan, đơn vị, kiểm soát chung tình hình tổ chức, hoạt động của các Chi cục trực thuộc. Chi cục trưởng kiểm soát tình hình thực hiện nhiệm vụ của công chức trong đơn vị bảo đảm không để xảy ra các sai sót, vi phạm.

Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng cần tăng cường công tác quản lý, điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu; nắm chắc trình tự, thủ tục THADS và các quy định của pháp luật liên quan để có quan điểm rõ ràng, chính xác, đúng pháp luật trong chỉ đạo chuyên môn, là chỗ dựa cho Chấp hành viên; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Chấp hành viên trong tổ chức thi hành án. Phân công Lãnh đạo Chi cục thường xuyên cập nhật số liệu, tiến độ thi hành đối với từng vụ việc, chú ý những Chấp hành viên có kết quả THA thấp để đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân chậm tổ chức thi hành án, để vụ việc kéo dài mà không có lý do chính đáng.

### **2. Về công tác chuyên môn**

Thực hiện nghiêm túc các Thông báo kết luận của cấp trên, Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; Chương trình hành động số 62/CTr-CTHADS ngày 26/02/2024 của Cục Thi hành án dân sự thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024, Kế hoạch công tác năm của Cục và Kế hoạch công tác của từng đơn vị.

Tập trung kiểm soát chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; nâng cao chất lượng thi hành án liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước; thường xuyên báo cáo danh sách và kiểm soát chặt chẽ các vụ việc có điều kiện trên 01 năm, chưa thi hành xong cần được ưu tiên đặc biệt, tổ chức thi hành dứt điểm đối với loại án này. Tăng cường giám sát hoạt động kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án, đảm bảo các vụ việc thi hành án được tổ chức thi hành đúng quy định của pháp luật; thường xuyên chỉ đạo rà soát xử lý việc thi hành án chuyên kỳ sau, không để việc thi hành án chuyển kỳ sau trở thành án tồn.

Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định, Kế hoạch về việc kiểm tra hoạt động

của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và công tác tổ chức thi hành án tại các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Đối với các Chi cục (*Yên Bình, Văn Yên, Thị xã Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải*) kết quả thi hành án về tiền thấp so với chỉ tiêu được giao, nhất là Chi cục Văn Yên phải phát huy nội lực, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục và cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với liên ngành địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án phần đầu hoàn thành chỉ tiêu năm 2024.

3. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS

Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất tình trạng đương sự khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra; Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật đối với việc kiểm soát, tự kiểm tra đối với các hoạt động của Chi cục, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ của chấp hành viên, công chức trong đơn vị.

Phổ biến, quán triệt, chấn chỉnh, khắc phục 16 nhóm vi phạm phổ biến theo thông báo của VKSND tối cao đối với VKSND các tỉnh để rút kinh nghiệm chung trong công tác kiểm sát THADS. Đây là những vi phạm nhiều về số lượng, có tính chất thường xuyên, thuộc trách nhiệm của nhiều Chấp hành viên trong hệ thống THADS.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung của Chương trình hành động số 87-CTr/BCSD ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026; Kế hoạch số 196-KH/BCSD ngày 26/4/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về triển khai tổ chức thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trong Hệ thống THADS và các văn bản có liên quan.

4. Về ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, trách nhiệm người đứng đầu

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu gắn với trách nhiệm trong quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác của người đứng đầu đơn vị, đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu giao, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và báo cáo giải trình cụ thể trước tập thể lãnh đạo Cục.

Quán triệt, chủ động thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các giải pháp cụ thể để phòng ngừa các vi phạm pháp luật được chỉ ra trong quá trình giám sát, kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là kiến nghị phòng ngừa của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.

5. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, nhất là các địa bàn

lớn, yếu kém, có nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, THAHC; phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong công tác THADS, thường xuyên giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ công chức THADS, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện tốt quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS cấp huyện. Tiếp tục rà soát và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức là Thẩm tra viên và Chấp hành viên theo quy định.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông báo chí trong lĩnh vực THADS, THAHC. Duy trì thực hiện tốt chế độ một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong công tác THADS. Rà soát, đánh giá, xem xét lại hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng tại đơn vị để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và thực hiện công bố lại Hệ thống QLCL theo quy định.

7. Tranh thủ sự ủng hộ của Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trên các mặt công tác, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương đặc biệt là Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để tổ chức tốt việc thi hành án, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trên đây là Kết luận của Cục trưởng Trần Văn Tường tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý III năm 2024, Cục Thi hành án dân sự thông báo để các đơn vị biết tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

**Nơi nhận:**

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Các phòng chuyên môn;
- Các Chi cục THADS cấp huyện; | (t/h)
- Lưu: VT, VP.

**TL. CỤC TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Thanh Hương**

